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ข่าวสภาคณาจารย์

	 ผมในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจำา	ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา	
“ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก”	 การสัมมนาคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์	 
และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความสอดคล้องเช่ือมโยง 
ท้ังมหาวิทยาลัย	ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย	 
คือ	“มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก”	 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย	ผู้บริหารส่วนงาน	ผู้บริหารหน่วยงาน	
และเป็นคร้ังสำาคัญท่ีทีมบริหารมหาวิทยาลัยได้เชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย	เข้าร่วมในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์และแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติผ่าน 
การสัมมนาคร้ังน้ี	ดังน้ันผู้ร่วมสัมมนายังประกอบด้วย
นายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 8	 ท่าน	 ประธานสภาคณาจารย์	

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำา 
ทุกคน	และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติ
งานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจำา	ทำาให้
จำานวนผู้เข้าร่วมสัมมนายุทธศาสตร์	รวมผู้ดำาเนิน
รายการ	และฝ่ายเลขานุการ	รวม	67	คน

 
	 แม้ว่าการการสัมมนาเป็นเพียง	2	 วัน	แต่ 
ทว่าการประชุมมีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก	 ผู้ร่วม 

บทสังเคราะห์จากการสัมมนาสภาคณาจารย์ฯ 4
ภาพกิจกรรม     7
บรรณาธิการแถลง    8

การสัมมนา “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล    
                สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก”
โดย รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำา และรองประธานสภาคณาจารย์ คนท่ี 1

สารจากประธานสภาคณาจารย์   2
เก็บมาฝากจากการสัมมนา
“ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลฯ”  2

 สวัสดีครับท่านคณาจารย์และชาวมหิดลท่ีเคารพรัก
 ข่าวเศร้าในโลกของเราคือ	เมื่อวันเสาร์ที่	25	เมษายน	พ.ศ.	2558	เกิดภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล	นำามาซ่ึงความสูญเสียคร้ังใหญ่ท่ีต้องได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ	ในการน้ีมหาวิทยาลัย
มหิดลในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ	โดยท่านอธิการบดีเห็นควรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวด้วย
	 ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดจัดสัมมนาเร่ือง	 “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
ระดับโลก”	เม่ือวันท่ี	21-22	มีนาคม	พ.ศ.	2558	ณ	โรงแรมกรุงศรีริเวอร์	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เพ่ือให้การ 
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์	และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ท่านสามารถติดตาม
รายละเอียดได้ในข่าวครับ
	 และจากการสัมมนาสภาคณาจารย์เร่ือง	“บทบาทสภาคณาจารย์ต่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัย”	วันท่ี	3-4	
เมษายน	พ.ศ.	2558	ณ	บ้านทิพย์	สวนทอง	จังหวัดสมุทรสงคราม	ได้ข้อสรุปท่ีเกิดประโยชน์อย่างมากในการ
พัฒนาคณาจารย์มหิดลต่อไป	ซ่ึงได้นำาเสนอในเล่มแล้วครับ
	 ส่งท้ายเดือนเมษายนด้วยอีกหน่ึงกิจกรรมสำาคัญคือ	สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นเจ้าภาพ 
จัดประชุมท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	(ปอมท.)	โดยท่านอธิการบดีได้มากล่าว
ต้อนรับผู้เข้าประชุม	และบรรยายเรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างยิ่ง	 
	 	เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป
ในเล่ม

สารจากประธานสภาคณาจารย์ 
โดย	ศ.คลินิก	นพ.วิรุณ	บุญนุช
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สัมมนามีความต้ังใจ	 มีการแสดงความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่าง	 	ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ตลอดการสัมมนา	ภายหลังจากการกล่าวต้อนรับ 
โดยอธิการบดี	และเปิดการสัมมนาโดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว	มีการบรรยายพิเศษ	เร่ือง	“อนาคต
ประเทศไทย”	 โดย	ดร.สมเกียรติ	 ต้ังกิจวานิชย์	
กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และ
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ	มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย	โดยสาระ
สำาคัญเป็นการบรรยายถึงประเทศไทยในสาม
ทศวรรษ	ซ่ึงจะเป็น	“สังคมสูงอายุสมบูรณ์”	ต้ังแต่
ปี	ค.ศ.	2025	และในปี	ค.ศ.	2045	จะมีผู้สูงอายุ 
ร้อยละ	36	นอกจากน้ียังได้นำาเสนอตัวอย่างภาพ 
สถานการณ์ในอนาคตจำานวน	3	ภาพ โดยแต่ละภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีผลลัพธ์ของการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน	 ท้ังในแง่ของ
ตลาดแรงงาน	ระบบการศึกษา	และบทบาทภาครัฐ	
ภาพสถานการณ์	ท้ัง	3	ภาพ	ได้แก่	
	 1)	ประเทศไทยไปเร่ือย	ๆ 	
	 2)	อุตสาหกรรมก้าวหน้า	และ	
	 3)	เกษตรทันสมัยและบริการฐานความรู้	
	 ในภาคบ่ายของการสัมมนาในวันแรก	ได้มี
การนำาเสนอข้อมูล	 “ประเด็นความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย”	 และการอภิปราย 

เก่ียวกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์	จุดแข็ง-จุดอ่อน 
-โอกาส-อุปสรรคของมหาวิทยาลัย	รวมท้ังร่วมกัน
อภิปรายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากผู้ร่วมสัมมนา	
และต่อเน่ืองด้วยในภาคเช้าของวันท่ีสอง	 ได้มีการ 
แบ่งกลุ่มผู้ร่วมสัมมนาเพ่ือระดมสมอง	 ในการร่วม
กำาหนดกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์	เป็น	4	กลุ่ม	ดังน้ี	
	 กลุ่ม	1	มุ่งสู่การเป็น	world	class	university	
in	“Health	Sciences”	
	 กลุ่ม	2	มุ่งสู่การเป็น	world	class	university	
in	“Sciences	and	Technology”
	 กลุ่ม	3	มุ่งสู่การเป็น	world	class	university	
in	“Social	Sciences,	Humanities	and	Arts”
	 กลุ่ม	4	บทบาทของหน่วยงานสนับสนุนสู ่
การเป็น	world	class	university	
	 ตอนท้ายของการสัมมนา	อธิการบดีได้กล่าว
สรุปการสัมมนาโดยกล่าวตอนหน่ึงว่าการท่ีจะทำาให้
มหาวิทยาลัยเป็นปัญญาของแผ่นดินตามปณิธาน 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล	จะต้องอาศัยความร่วมมือ
ของทุกส่วนงาน	และประชาคมมหิดลซ่ึงประกอบด้วย
คณาจารย์และบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง	การบูรณาการ
ของ	Health	Science,	Science	and	Technology	
science	และ	Social	Sciences,	Humanities	and	
Arts	 มีความสำาคัญในการท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลจะ 
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก	และการเป็นส่วนสำาคัญ 
ในการร่วมแก้ปัญหาของสังคมไทย	ตามปรัชญา 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล	ท่ีว่า	“ความสำาเร็จท่ีแท้จริง 
อยู่ท่ีการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์สุข
แก่มวลมนุษยชาติ”
	 ข้อเสนอแนะต่าง	 	ๆและความคิดเห็นจาก 
การสัมมนาครั้งนี้	จะนำาไปสู่การจัดทำา	“ร่าง”	แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล	โดยทางมหาวิทยาลัย	
จะได้จัดให้มีการสัมมนาคร้ังต่อไป	ในเดือนมิถุนายน	
ท่ีจะมาถึงน้ี
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	 สมาชิกสภาคณาจารย์ได้จัดกิจกรรม	Retreat	
ณ	บ้านทิพย์สวนทอง	จังหวัดสมุทรสงคราม	ห่างจาก
ศาลายาประมาณ	80	กิโลเมตร	ใช้เวลาเดินทาง	2	
ช่ัวโมง	 เป็นระยะทางท่ีพอเหมาะ	 ใช้เวลาเดินทาง 
ไม่มาก	ทำาให้สมาชิกมีเวลาในการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ี	หลังจาก	ลงทะเบียนเข้าห้องพัก	
รับประทานอาหารกลางวันแล้ว	 ก็มาน่ังฟังบรรยาย
เร่ืองอัลไซเมอร์	โดย	รศ.ดร.วิภาวรรณ	ต้ังนิพนธ์	แม้
หัวข้อเร่ืองจะเป็นเร่ืองทางเทคนิคท่ีฟังเข้าใจยาก	แต่
ผู้บรรยายก็สามารถส่ือสารความรู้กับผู้ฟังด้วย
บรรยากาศท่ีครึกคร้ืน	 มีเสียงหัวเราะดังออกมา 
เป็นระยะ	ๆ	อัลไซเมอร์เป็นเร่ืองใกล้ตัวสำาหรับสมาชิก 
สภาคณาจารย์ส่วนใหญ่	ท้ายสุดสรุปได้ว่า	สมองท่ีถูก
ใช้งานมานานย่อมเส่ือมโทรมไปตามกาลเวลา	จึงต้อง
ทะนุถนอมอวัยวะส่วนน้ีด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ	
กินอาหารท่ีมีประโยชน์	ออกกำาลังกายให้พอเหมาะกับ
วัย	จึงจะปลอดภัยจากอัลไซเมอร์
	 หลังจากฟังบรรยายแล้ว	ก็เข้าสู่บรรยากาศ
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น	แผนการ	Retreat	 
คร้ังน้ีวางแผนไว้ว่า	จะมีการพูดคุยกัน	3	หัวข้อ	คือ
1)	ธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	2)	การเรียน
การสอนแบบ	Active	Learning	และ	3)	Performance	
Agreement	 (PA)	การแสดงทัศนะ	ความคิดของ
สมาชิกสภาคณาจารย์ในช่วงท่ี	1	ใช้เวลา	3	ช่ัวโมงคร่ึง	
ดำาเนินไปด้วยบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย	 (มีเสียงเฮฮา
หัวเราะทุก	10	นาที)	และไม่มีการโต้แย้งกัน	แต่ทุก
คนสามารถแสดงทัศนะได้อย่างอิสระ	โดยมีคณะผู้
บันทึกข้อมูล	จำานวน	5	คน	คอยกางตาข่ายจับประเด็น	

 ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
	 สถานการณ์ธรรมาภิบาลในมหิดล	 มีผู้ต้ัง 
ข้อสังเกตว่า	มีเร่ืองร้องเรียนเข้ามายังคณะกรรมการ

อุทธรณ์ร้องทุกข์เพ่ิมมากข้ึน	 มีคนพูดถึงกรณีการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ในคณะหน่ึง	 โดยระบุว่าเป็นปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารและบุคลากร	แต่เม่ือ 
เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย	ผู้บริหารของ 
คณะได้แจ้งแก่ท่ีประชุมว่า	ได้ดำาเนินการอย่างถูกต้อง 
ตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วกระบวนการทาง
กฎหมายจบ	แต่ผู้ร้องทุกข์ยังคงได้รับผลกระทบและ
ตกอยู่ในสภาวะกดดันจากผู้บริหารและคนในองค์กร	
	 ส่วนปัญหาเก่ียวกับการจัดต้ังบริษัทร่วมทุน
โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอดีตก็ยังเป็นปัญหา 
คาราคาซัง	ไม่ได้รับการแก้ไขให้สำาเร็จลุล่วง
	 กรณีท่ีเกิดข้ึน	 สะท้อนให้เห็นว่า	 ปัญหา 
ธรรมาภิบาลภายในมหิดลยังเป็นปัญหาสำาคัญท่ี 
จะต้องได้รับการแก้ไขสาเหตุและท่ีมาของปัญหา 
ธรรมาภิบาล	ซ่ึงมีท่ีมาจากหลายสาเหตุ	คือ
	 1.	 ผู้บริหาร	 เม่ือพูดถึงเร่ืองธรรมาภิบาล	 
ผู้บริหารจะต้องถูกพูดถึงโดยปริยาย	เร่ืองน้ีเข้าใจได้
ไม่ยาก	เพราะธรรมาภิบาลเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ
ของผู้บริหารท่ีสามารถส่งผลดีผลเสียต่อองค์กร 
และบุคลากร	 ธรรมาภิบาลจึงเป็นหัวใจของการ
บริหารจัดการ	 เป็นหลักประกันการใช้อำานาจอย่าง
เท่ียงธรรมของผู้บริหาร	 ช่วยสร้างความเช่ือม่ันให้ 
กับบุคลากรทุกระดับว่า	จะสามารถทำางานในองค์กร
อย่างมีความสุข	ปราศจากความวิตกกังวลใด	ๆ 	เก่ียว
กับการใช้อำานาจของผู้บริหาร	
 “ผู้บริหารคือตัวปัญหา บางคร้ังตัดสินใจโดย
พลการ สร้างความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย แต่แล้ว
ไม่สามารถรับผิดชอบได้ การตัดสินใจของผู้บริหาร
ต้องตรวจสอบได้ ทักท้วงได้ หากเกิดความเสียหายจะ
ต้องรับผิดชอบ” 
	 2.	บุคลากร	“อาจารย์ไม่ใส่ใจ	ไม่เอาธุระ	พอ
ปัญหามาถึงตัวจึงเห็นความสำาคัญของธรรมาภิบาล”	
เป็นข้อความท่ีสะท้อนให้เห็นว่า	คนมหิดลส่วนหน่ึงมี
ทัศนคติเฉ่ือยชา	 ไม่ค่อยรู้สึกร้อนหนาวกับความ 
เป็นไปภายในองค์กร	จนกว่าเร่ืองความไม่ถูกต้อง 
ชอบธรรมจะส่งผลกระทบกับตนเองแล้วจึงค่อยออก
มาส่งเสียงโวยวาย	ร้องหาคนช่วย	
	 นอกจากน้ี	ทัศนคติแบบ	“กบต้ม”	(boiled-
frog	 attitude)	 สังเกตเห็นได้จากการขาดความ
กระตือรือร้นเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ 

บทสังเคราะห์จากการสัมมนาสภาคณาจารย์ (MUFS Retreat)

เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์
    ตอ่การปฏริปูมหาวทิยาลยั”
โดย ผศ.ดร.โสฬส ศิริไสย์ รศ.ดร.ช่ืนจิตต์ บุญเฉิด ผศ.ดร.ดลพัฒน์ ยศธร 
     อ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช 
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ส่วนงาน	หรือกรรมการคณะ	(กค.)	รวมท้ังการไม่ให้
ความสำาคัญต่อการจัดต้ังสภาอาจารย์ในระดับ 
ส่วนงาน	การมีทัศนคติท่ีเฉ่ือยชา	ทำาให้ขาดพลังใน
การติดตาม	 ตรวจสอบ	 หรือทักท้วงการตัดสินใจท่ี 
ไม่ถูกต้องชอบธรรมของผู้บริหาร
	 3.	ปัญหาเชิงโครงสร้าง	เป็นผลการกระทำา
ร่วมกันของทุกฝ่ายและต่างได้รับผลของการกระทำา
ร่วมกัน	กล่าวคือ	ระบบการจ้างงานและการต่อสัญญา
ระยะส้ัน	โดยใช้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน	(PA)	ในการ
ประเมินทำาให้บุคลากรขาดความรู้สึกม่ันคงในหน้าท่ี
การงาน	ระบบดังกล่าวทำาให้ผู้บริหารมีอำานาจอิทธิพล
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมาก	แม้ผู้บริหารส่วนใหญ่
จะไม่ใช้อำานาจน้ี	แต่ก็มีผลทางจิตวิทยาคือ	ทำาให้ผู้ 
ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าแสดงตัวคัดค้านการตัดสินใจท่ี
ไม่ถูกต้องชอบธรรมของผู้บริหาร	 แต่มีแนวโน้ม
เอออวยไปกับผู้บริหารมากกว่า	ส่งผลให้ผู้ท่ีไม่เห็นด้วย
เกิดความอึดอัดและถูกผลักไปเป็นฝ่ายตรงข้าม
 “กรณีท่ีมีการอุทธรณ์ร้องทุกข์ นักกฎหมาย
ไม่มี Autonomyเพียงพอ ต้องคล้อยตามผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือความอยู่รอดของตนเอง”
 “การกำาหนด Functional competency ใน
คณะ... เหมือนป้ันน้ำาเป็นตัว เปิดช่องให้มีการ 
กล่ันแกล้งฝ่ายท่ีไม่ใช่พวกเดียวกัน ต่อให้ทำาดีอย่างไร 
ถ้าผู้บริหารไม่ชอบก็ตก”
	 สภาอาจารย์ในส่วนงานถูกมองจากผู้บริหาร
ด้วยท่าทีท่ีเป็นลบ	 คือมองเป็นฝ่ายค้านท่ีคอยจ้อง
จับผิดการทำางานของผู้บริหาร	ทำาให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาภายในคณะเกิดข้ึนได้ยาก	เพราะคน
ไม่ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน
 “คณะกรรมการประจำาคณะ 4 คน ทำาหน้าท่ี
ในสภาอาจารย์ของส่วนงาน แต่ไม่ได้รับความสำาคัญ
จากผู้บริหาร ถูกผู้บริหารมองเป็นฝ่ายค้าน”
 “ท่ีคณะ... ประธานสภาอาจารย์ไม่มีสิทธิ 
ออกเสียงในท่ีประชุมคณะ”
	 ถ้อยแถลงเหล่าน้ี	สะท้อนให้เห็นบรรยากาศ	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับตัวแทนบุคลากร 
ในระดับส่วนงานว่า	ไปด้วยกันได้ดีเพียงใด
	 กล่าวโดยสรุป	ธรรมาภิบาล	 ถือเป็นหัวใจ 
ของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทุกระดับ	เพราะ
มีผลกระทบไปถึงองคาพยพทุกส่วนของมหาวิทยาลัย	
การท่ีผู้บริหารตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์เร่ือง
ธรรมาภิบาล	 เพราะมีหน้าท่ีในการตัดสินใจ	การ
ยอมรับในการตรวจสอบจึงเท่ากับเป็นการยอมรับ	
“ค่าใช้จ่าย”	ของการใช้อำานาจท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้	แต่
อย่างไรก็ตาม	ภาระเร่ืองธรรมาภิบาล	ไม่ใช่ภาระของ
ผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว	 บุคลากรทุกระดับซ่ึงอยู่ 
ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการท้ังหมด	ต้องมี
ส่วนรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกัน

 ข้อเสนอแนะ

	 จากแผนภูมิจะเห็นว่า	หน่วยงานในมหิดลท่ี
ทำาหน้าท่ีเก่ียวกับธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่	สภามหาวิทยาลัย	ผู้บริหาร	
สภาคณาจารย์	สภาอาจารย์	แต่การทำางานของหน่วย
งานตาม	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล	รวมท้ัง
คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์	เป็นการแก้ไขปัญหา
ท่ีปลายเหตุคือ	จะสามารถมีปฏิกิริยาตอบสนองได้	ก็
ต่อเม่ือมีเร่ืองร้องเรียน	ในขณะท่ีต้นเหตุยังไม่ได้รับ
การแก้ไข	จึงทำาให้การประชุมระดมความคิด	ให้ความ
สำาคัญกับการค้นหาต้นเหตุของปัญหา	คำาตอบอยู่ท่ี	
WANU-Watch	Dog,	Attitude,	Network,	Unity
	 Watch	Dog	 คือการเฝ้าระวัง	สมาชิกสภา
คณาจารย์ทุกคนจะต้องช่วยกันเฝ้าระวัง	สอดส่องดูแล
ความผิดปกติ	ความไม่ถูกต้องชอบธรรมในหน่วยงาน
ของตนเอง	ต้องคอยสอดส่องเสนอแนะต่อผู้บริหาร
ด้วยใจท่ีเท่ียงธรรม	คัดค้านปราศจากอคติ	มิฉะน้ันจะ
ไปตอกย้ำาภาพลักษณ์ของความเป็น	ฝ่ายค้าน	ในสายตา 
ของผู้บริหาร	ความหวาดระแวง	ความไม่ไว้วางใจซ่ึง
กันและกันจะทำาให้เกิดกำาแพงอัตตา	อหังการ	ทำาให้
เกิดการเผชิญหน้ากันและทำาให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลเป็นไปได้ยากข้ึน
	 Attitude	สภาคณาจารย์อาจต้องรณรงค์	
“ภารกิจท่ี	 5”	 คือให้คนหันมาใส่ใจภารกิจเร่ือง 
ธรรมาภิบาลให้มากข้ึนกล่าวคือ	นอกเหนือจากภารกิจ
การสอน	วิจัย	บริการทางวิชาการ	ทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรมแล้วยังต้องมาทำาภารกิจเร่ือง	“ธรรมา- 
ภิบาล”	คือส่งเสริมให้คนมหิดลมี	attitude	ของความ
เป็นคนกล้า	คือกล้าส่งเสียง	(Voice)	ในส่ิงท่ีควรส่งเสียง	
ไม่ทำาตัวเป็นกบต้ม	(Boiled	frog)	หรือเป็นพวก	“เสียง
ส่วนใหญ่ท่ีสมยอม”	 (Silent	majority)	 คือปล่อยให้ 
ผู้บริหารทำาส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง	ชอบธรรม	ซ่ึงจะสร้างความ
เสียหายให้กับองค์กรและตัวบุคลากรเอง	การเปิดเผย
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และ	Post-test	กล่าวคือ	ก่อนเติมเน้ือหาเข้าไปมีการ
ทำา	Pre-test	ก่อนเพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิง	หลังจาก
สอนเติมเน้ือหาแล้วก็มีการทำา	Post-test	เพ่ือเปรียบ
เทียบว่า	ผู้เรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม	(รู้)	มาก
ข้ึนในสัดส่วนเท่าใดโดยนำาผลของ	Pre-test	กับ	Post-
test	มาเปรียบเทียบกัน	แนวทางการเรียนการสอน
แบบน้ี	มองเห็นผู้เรียนเป็น	“ภาชนะ”	ท่ีคอยรับการ
เติมความรู้จากครูและถูกประเมินผลด้วยวิธีการทำา
ข้อสอบ	วิธีการเรียนการสอนดังกล่าวทำาให้ผู้เรียนเป็น
ฝ่ายต้ังรับ	(Passive)	คือรอรับความรู้จากผู้สอน	และ
แสดงผลการรู้ด้วยวิธีการทำาข้อสอบให้ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน
	 ด้วยเหตุน้ี	การเรียนการสอนในแนวเดิมจึง
ถูกมองว่าเป็นการเรียนการสอนแบบท่องจำา	 ผู้เรียน
เป็นฝ่ายต้ังรับ	(Passive)	ผู้สอนมีอำานาจล้นเหลือใน
ฐานะผู้ครอบครองความรู้	 ซ่ึงผู้เรียนต้องให้ความ
เคารพเช่ือฟังส่ิงท่ีผู้สอนแสดงออกมาผลท่ีตามมาก็คือ	
ผู้เรียนคิดไม่เป็น	แก้ปัญหาไม่เป็น	นำาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตจริงไม่ได้
	 ความล้มเหลวของการศึกษาแบบ	“เติมน้ำา 
ใส่แก้ว”	ได้กระตุ้นให้เกิดการค้นหา	นวัตกรรมการ
เรียนรู้	(Innovative	learning)	แบบใหม่	ๆ 	เช่น	Child/
Learner-center,	Problem-based	learning	รวมท้ัง	
Active	learning	ซ่ึงเป็นหัวข้อการสนทนาแลกเปล่ียน
ในคร้ังน้ี
	 การสนทนาแลกเปล่ียนภายในเวลาจำากัด	พอ
สรุปได้ว่า	การสอนของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มหิดล	มีความหลากหลายไปตามลักษณะของเน้ือหา
วิชา	การเรียนการสอนส่วนใหญ่ต้องยึดวิธีสอนแบบ	
Lecture	ตาม	Course	syllabus	และแผนการสอนท่ี
ระบุไว้ใน	มคอ.3	แต่ท้ังหมดยืนยันว่า	 ยึดโยงอยู่ 
เป้าหมายของการเรียนการสอน	 จากคนท่ีไม่มี 
ความรู้ให้เป็นคนมีความรู้	สามารถประกอบอาชีพ 
เล้ียงตัวเองได้
	 สำาหรับอาจารย์บางท่าน	แม้ไม่เคยได้ยิน 
คำาว่า	Active	Learning	แต่ก็สอนในลักษณะคล้ายกับ	
Active	Learning	เช่น	ยกกรณีศึกษามาให้นักศึกษา
อภิปรายแสดงความคิดเห็น	 โดยอาจารย์ทำาหน้าท่ี
เสริมความม่ันใจ	(Re-enforcement)	ให้แก่นักศึกษา	
แต่สำาหรับบางวิชาท่ีมีนักศึกษาไม่มาก	อาจทำา	AL	ได้
ง่ายกว่า	โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปราย 
ต้ังคำาถาม	และแสวงหาคำาตอบด้วยตนเอง	 โดยมี
อาจารย์ช้ีแนะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้เรียน
เป็นสำาคัญ	ผู้สอนจึงต้องส่ือสารกับผู้เรียนให้เข้าใจว่า	
จะเรียนกันอย่างไร	อาจต้องมีการส่ือสารทำาความ
เข้าใจในระดับคณะและภาควิชา	ส่วนวิชาพ้ืนฐานท่ีมี
นักศึกษาจำานวนมาก	อาจทำาได้ยากกว่า	แต่ข้ึนอยู่กับ
ผู้สอนว่า	จะสามารถพลิกแพลงการเรียนการสอนได้

ข้อมูลข่าวสาร	(Information	disclosure)	เป็นยุทธวิธี
ท่ีจะช่วยระงับยับย้ังการตัดสินใจ	และกดดันให้มีการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้
	 Network	คือการสร้างเครือข่ายคนกล้าข้ึน
ในมหิดล	 โดยเร่ิมท่ีตัวสมาชิกสภาคณาจารย์ก่อน	 
เพ่ือเป็น	Idol	ให้คนท่ีมีความคิด	ความรู้สึกรักความ
ถูกต้องเป็นธรรมเหมือนกันกล้าลุกข้ึนมาพูดด้วยท่าที 
ท่ีสร้างสรรค์	 เม่ือแต่ละคนกล้าแสดงตัว	อาจเกิด 
เครือข่ายตามธรรมชาติ	แต่ละคนรู้จักกัน	มีการรวม
ตัวเพ่ือปกป้องช่วยเหลือกัน	(ในกรณีท่ีถูกกล่ันแกล้ง)	
ถ้าเป็นไปได้	ควรเช่ือมโยงคนเหล่าน้ีเข้าด้วยกัน	โดย
สนับสนุนให้เข้าไปมีบทบาทหน้าท่ีในกรรมการคณะ	
กรรมการส่วนงาน	สภาอาจารย์ของส่วนงาน	สภา
คณาจารย์	และสภามหาวิทยาลัย	หรือ	คณะกรรมการ
ส่วนอ่ืน	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	
	 Unity	คือผลของการเช่ือมโยงพลังคนเหล่าน้ี
เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
ท่ีมีความเป็นเอกภาพ	 (Unity)	 เพ่ือขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายหรือปณิธานท่ีต้ังไว้
	 ถ้าสามารถทำาได้	สภาคณาจารย์อาจได้รับ
การยอมรับจากประชาคมมหิดลว่ามีศักยภาพ	และ
อาจได้รับความสำาคัญ	 รวมท้ังการยอมรับจากผู้
บริหารมากข้ึน
	 นอกจากน้ี	ยังมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ	ท่ีเป็นราย
ละเอียดปลีกย่อย	 ซ่ึงสมาชิกสภาคณาจารย์ต้องนำา
กลับมาพิจารณาและหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นรูป
ธรรมมากย่ิงข้ึน	เช่น	การให้ความรู้ความเข้าใจเร่ือง				
ธรรมาภิบาลแก่ประชาคมมหิดล	การประเมินและการ
สรรหาผู้บริหารในระดับต่างๆ	 โดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลเป็นตัวเสริม	 การเสริมสร้างทัศนคติท่ีเหมาะสม
เร่ืองธรรมาภิบาลแก่บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย	
เป็นต้น
 การเรียนการสอนแบบ Active Learning
	 หัวข้อน้ีมีเวลาสนทนาแลกเปล่ียนความคิด
เห็นกันไม่เกิน	2	ช่ัวโมง	ซ่ึงถือว่าน้อยมากเม่ือเทียบกับ	
เร่ือง	ธรรมาภิบาล	แต่ก็หวังว่าการสนทนาแลกเปล่ียน
กันในคร้ังน้ี	เป็นจุดเร่ิมต้นของความสนใจเก่ียวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล
	 ทำาไมต้องมี	Active	Learning	(AL)	ก่อนฟัง
ความคิดเห็นเร่ือง	AL	ของสมาชิก	คณะทำางานเก่ียว
กับบทสรุปสังเคราะห์	ขอเพ่ิมเติมบางส่วนเพ่ือความ
เข้าใจ	
	 นักการศึกษามองการศึกษาว่าเป็นการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลของประสบการณ์	
ภายใต้กรอบคำานิยามน้ี	นักการศึกษาได้ตีความว่า	ครู
เป็นผู้เติมประสบการณ์ให้กับผู้เรียน	 ด้วยการสร้าง
หลักสูตร	สร้างเน้ือหา	บทเรียนเพ่ือเติมเต็มเข้าไปใน
ตัวผู้เรียน	มีการวัดผลประเมินผลด้วยหลัก	Pre-test	
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  สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
เป็นเจ้าภาพจดัประชุมทีป่ระชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	(ปอมท.)	สมัยสามัญ	
ครั้งที่	4/2558	เมื่อวันที่	25	เมษายน	พ.ศ.	2558	 
ณ	ห้องประชุม	ศ.เกียรติคุณ	นพ.นที	รักษ์พลเมือง	
ชั้น	5	อาคารสำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัย
มหิดล	ศาลายา	 โดยได้รับเกียรติจาก	ศ.คลินิก	
นพ.อุดม	คชินทร	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	
กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม	และบรรยายพิเศษ

อย่างไร	เพ่ือดึงนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้	
	 บทเรียนเล็ก	ๆ 	อันหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ	การทำา	
Classroom	Reflection	(CR)	กล่าวคือให้นักศึกษา 
ทำากิจกรรมบางอย่างท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาของวิชา	
แล้วให้นักศึกษาย้อนกลับไปทบทวน	ให้ความหมาย
ของประสบการณ์ด้วยตัวเองว่า	ส่ิงท่ีทำามีความหมาย
อย่างไร	และนักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง	CR	เป็นการ
คืนภารกิจในการสร้างความเข้าใจของบทเรียนแก่
นักศึกษา	ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษาคิดเองแทนท่ีจะรอคอย
คำาตอบจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว
	 กล่าวโดยสรุป	กระบวนการสนทนาแลก
เปล่ียนในหัวข้อน้ี	ยังไม่ตกผลึก	จำาเป็นจะต้องแสวงหา
แนวทางท่ีเป็นรูปธรรม	โดยสภาคณาจารย์จะต้องมี

บทบาทมากข้ึนในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับความเป็นจริงของ
ศตวรรษท่ี	21	 ซ่ึงคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการเป็นฝ่าย 
ต้ังรับ	แต่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ 	
รวมท้ังกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนซ่ึงครูอาจารย์
ผูกขาดความชอบธรรมในการสร้างความรู้มานานนับ
ร้อย	ๆ 	ปี	
	 แต่ถึงแม้เวลาของการสนทนาแลกเปล่ียนจะ
มีไม่มาก	ส่ิงท่ีน่ายินดีจากการน่ังฟังในคร้ังน้ีคือ	ทุก
คนเร่ิมตระหนักว่า	หัวใจของการเรียนรู้แบบ	Active	
Learning	ไม่ได้อยู่ท่ีผู้สอนและเน้ือหา	แต่อยู่ท่ีการต้ัง
คำาถาม	(Inquiry)	ให้ถูก	ซ่ึงคำาถามท่ีถูกต้อง	จะนำาไป
สู่การค้นหาท่ีมีความหมายสำาหรับผู้เรียนน่ันเอง

ภาพกิจกรรม
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พบกันใหม่ฉบับหน้า

	 สวัสดีชาวมหิดลทุกท่าน สภาคณาจารย์ขอน้อมรำาลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีมีต่อ 
มหาวิทยาลัยมหิดล สภาคณาจารย์ได้ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 
ปีมหามงคลฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันท่ี 2 เมษายน 

ภาพบรรยากาศการสัมมนาสภาคณาจารย์	เม่ือวัน
ท่ี	3-4	เมษายน	พ.ศ.	2558	ณ	บ้านทิพย์	สวนทอง	
จ.สมุทรสงคราม	
	 ส่งท้ายข่าวฉบับน้ีด้วยภาพกิจกรรม 
บรรยากาศการประชุมท่ีประชุมประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ปอมท.)	
สมัยสามัญ	คร้ังท่ี	 4/2558	วันท่ี	25	เมษายน	 
พ.ศ.	2558	ซ่ึงสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นเจ้าภาพ	
	 เดือนเมษายนถือเป็นเดือนท่ีมีวันท่ีอากาศ
ร้อนท่ีสุดในประเทศ	และในปีน้ีมีฝนฟ้าคะนองจาก
พายุฤดูร้อนหลายลูก	รวมถึงปรากฏการณ์แผ่นดิน
ไหวท่ีประเทศเนปาลและประเทศใกล้เคียง	 มีผู้คน
บาดเจ็บล้มตายจำานวนมาก	ขอให้ชาวมหิดลทุกท่าน
ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง	 ดูแลตัวเอง	 ดูแล 
คนรอบข้าง	 และช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์เท่าท่ี
สามารถทำาได้ครับ	

พ.ศ. 2558 
 ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับน้ีมีเร่ืองราวท่ี 
น่าสนใจจำานวน	2	 เร่ือง	 เร่ืองแรกเป็นเล่าเร่ือง 
จากการสัมมนา	“ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล	
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก”	โดยรองประธาน
สภาคณาจารย์ผู้ท่ีมีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาใน
ฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำา	และเร่ืองท่ีสองเป็นเร่ืองเล่าจากการสัมมนา	
“บทบาทสภาคณาจารย์ต่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัย”	
ซ่ึงภายในบทความน้ีมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ในประเด็นท่ีสำาคัญคือ	“ธรรมาภิบาล”	และ	“การ
เรียนการสอนแบบ	Active	Learning”	
	 ภาพหน้าปกข่าวสภาคณาจารย์ฉบับน้ี	 
เป็นภาพบรรยากาศสมาชิกสภาคณาจารย์ร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา	60	พรรษา	วันท่ี	2	เมษายน	พ.ศ.	
2558	ณ	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
ศาลายา	โดยมีพิธีทำาบุญตักบาตร	พระสงฆ์	จำานวน	
61	รูป	และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ	และ


